

กองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ

(ในร่างพระราชบัญญัติกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาด
เพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ.)

เป็นกองทุนนอกงบประมาณแผ่นดินที่มีรายได้ของตนเอง

ไม่ต้องพึ่งงบประมาณแผ่นดิน

จึงไม่เป็นภาระทางการเงินแก่รัฐ

เปรียบเทียบตัวอย่างกองทุนที่พึ่งงบประมาณฯ กับ กองทุนที่ไม่พึ่งงบประมาณฯ

กองทุนที่พึ่งงบประมาณแผ่นดิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม
(ตามพรบ.สิ่งแวดล้อมฯ)

กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(ตามพรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ)

กองทุนสนับสนุนการวิจัย
(ตามพรบ.กองทุนสนับสนุนการวิจัยฯ)

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
(ตามพรบ.กองทุนหมู่บ้านฯ)

กองทุนที่มีรายได้ของตนเอง ไม่ต้องพึ่งงบประมาณแผ่นดิน

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
(ตามพรบ.การกีฬาแห่งประเทศไทยฯ)

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(ตามพรบ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพฯ)

กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ตามพรบ.กองทุนน้ำมันฯ)
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
(ตามพรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ)

กองทุนประกันสังคม (ตามพรบ.ประกันสังคมฯ)

กองทุนอากาศสะอาดฯ (ตามร่างพรบ.กำกับดูแล
การจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพฯ)

เหตุผลที่กองทุนอากาศสะอาดฯ ไม่เป็นภาระทางการเงินของรัฐ

1

รายได้หลักของกองทุนฯ จากการเก็บเงินส่วนเพิ่ม (top up) จากภาษี
สรรพสามิต ทั้งจากเหล้าบุหรี่ และยังมีสินค้าอื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิด
หมอกควันพิษ อัตราไม่เกินร้อยละ 10 และมาจากรายได้อื่นๆ อีก
ซึ่งจะมีรายได้มากกว่ากองทุน สสส. กองทุนพัฒนาการกีฬา เป็นต้น

ดังนั้น กองทุนฯ จะมีรายได้มากพอที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการอากาศ
สะอาดให้มีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องพึ่งพาเงินงบประมาณแผ่นดินของรัฐ

เหตุผลที่กองทุนอากาศสะอาดฯ ไม่เป็นภาระทางการเงินของรัฐ

2

รายได้จากเงินอุดหนุนของรัฐบาล (ตามร่างพรบ.ฯ) อาจต้องใช้เพียงระยะแรก
ที่เริ่มจัดตั้งกองทุนฯ ซึ่งจะใช้เฉพาะงบบุคลากร (ที่รัฐได้จ่ายเงินเดือนบุคลากร
ตามปกติอยู่แล้ว) เพื่อจัดทำระเบียบในการรับเงินกองทุนฯ จากกรมสรรพสามิต
เท่านั้น

ดังนั้น เมื่อกองทุนฯ มีรายได้จากแหล่งอื่นแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งงบประมาณ
แผ่นดินอีกต่อไป

เหตุผลที่กองทุนอากาศสะอาดฯ ไม่เป็นภาระทางการเงินของรัฐ

3

รายได้ของเงินกองทุนฯ ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เป็นสำคัญ มีการจัดเก็บจากหลากหลายช่องทางให้เลือกตามความเหมาะสม เช่น ค่าธรรมเนียมบำบัดอากาศสะอาด ค่าเสียหายที่ได้รับจากการฟ้องร้อง คดีมลพิษข้ามแดน เป็นต้น โดยเน้นจัดเก็บจากผู้ก่อหรือผู้อาจก่อให้เกิด หมอกควันพิษ เพื่อลดหมอกควันพิษ และทำให้เกิดอากาศสะอาด

ดังนั้น รายได้ของเงินกองทุนฯ จึงมีแหล่งที่มาของรายได้มากกว่ากองทุนฯ อื่น เงินกองทุนฯ จึงมีจำนวนที่เพียงพอ โดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณแผ่นดิน

เปรียบเทียบกองทุนที่ไม่เป็นภาระงบประมาณแผ่นดิน

	กองทุน สสส. (ตามพรบ.กองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพฯ)	กองทุนพัฒนาการกีฬาฯ (ตามพรบ.การกีฬา แห่งประเทศไทยฯ)	กองทุนอากาศสะอาดฯ (ตามร่างพรบ.กำกับดูแลการจัดการ อากาศสะอาดเพื่อสุขภาพฯ)
1. แหล่งรายได้	เก็บเพิ่มร้อยละ 2 ของภาษีสุรา และยาสูบ	เก็บเพิ่มร้อยละ 2 ของภาษีสุรา และยาสูบ	เก็บเพิ่มไม่เกินร้อยละ 10 จากภาษี สรรพสามิตสำหรับสินค้าที่ก่อให้เกิด หมอกควันพิษและสุขภาพ
2. ผู้ที่จ่ายรายได้ให้กองทุน	ผู้ประกอบการสุรา ยาสูบ	ผู้ประกอบการสุรา ยาสูบ	ผู้ประกอบการสำหรับสินค้าที่ก่อให้เกิด หมอกควันพิษ
3. รายได้ที่ไม่เป็นภาระ งบประมาณแผ่นดิน/ รายได้ที่กองทุนหาได้ ด้วยตัวเอง	1,000 – 3,000 ล้านบาทต่อปี โดยประมาณ	1,000 – 3,000 ล้านบาทต่อปี โดยประมาณ	มากกว่า 3,000 ล้านบาทต่อปี โดยประมาณ